

# ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๔๐๓/๑๐๒๖



กวด. 52

23 เม.ย 64

16.00 น

สคค. ส. วิฑิตาม

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๕4981/64

23 เม.ย. 2564 เวลา 15.30 น.



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 27 เม.ย. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)) เลขที่ ๒๘๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๘๐๒/๘๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)) มีหนังสือขอเชิญประเทศสมาชิกของ IOC เข้าร่วมการประชุม The Thirteenth Intergovernmental Session of the IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC-XIII) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และแจ้งการเตรียมการสำหรับการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุมเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ คณะอนุกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (IOC WESTPAC) เป็นหน่วยงานภายใต้ IOC โดยดูแลภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานกับองค์กร ดำเนินโครงการต่างๆ ในเรื่องของการศึกษา วิจัย สังเกตการณ์ และดำเนินการในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้กับประเทศสมาชิก โดยการประชุมหลักของ IOC WESTPAC ประกอบด้วย ๒ รายการ คือ การประชุม WESTPAC Intergovernmental Session (WESTPAC Session) เป็นการประชุมของประเทศสมาชิกของ IOC WESTPAC ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก ๒ ปี และการประชุม WESTPAC International Marine Science Conference (WESTPAC Conference) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นการประชุมแบบเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ รวมถึงเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก ๓ ปี โดยทั้ง ๒ การประชุม ประเทศสมาชิกจะเสนอตัวแทนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

๑.๓ ปัจจุบัน...

๑.๓ ปัจจุบัน IOC WESTPAC มีสมาชิก ๒๒ ประเทศ สำหรับประเทศไทย มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยประสานงานหลัก และรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC โดยให้การสนับสนุนที่ตั้งสำนักงาน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงงบประมาณในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

๑.๔ การประชุม WESTPAC Session ครั้งที่ ๑๓ มีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นการประชุมผ่านระบบการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว มีวาระการประชุมในเรื่องการรายงาน การพิจารณาทบทวนการดำเนินงาน และการพัฒนากิจกรรมและหรือโครงการต่างๆ ของ WESTPAC ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา การเสนอและจัดทำโครงการใหม่ๆ ระดับภูมิภาค และการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๓ และการหารือการดำเนินงานความร่วมมือของประเทศสมาชิกภายใต้ UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021 – 2030 (UN Decade) การเลือกประธานและรองประธานแทนคนเดิมที่จะหมดวาระลงในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ นี้ รวมถึงวาระเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในการดำเนินการของทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๓๐ (Engagement in and contribution to the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021 – 2030)

๑.๕ ทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๓๐ หรือ UN Decade มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ที่มีอยู่ สถานภาพปัจจุบันของมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางด้านมหาสมุทรที่ยั่งยืนและไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการวางกรอบการศึกษาวิจัยทางมหาสมุทรที่จะก่อให้เกิดความรู้ที่จะสามารถถูกถ่ายทอดไปสู่การใช้ในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์มหาสมุทรที่ยั่งยืนได้ต่อไป โดยการดำเนินการของ UN Decade เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเสนอตัวเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของ UN Decade เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป้าหมายที่ ๑๔ (SDG 14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทางด้านมหาสมุทรในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงานประสานการดำเนินงานของ UN Decade ในระดับภูมิภาค (Decade Coordination Office (DCO)) ซึ่งสำนักงาน DCO จะทำหน้าที่เป็นกลไกระดับภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของ IOC ในการประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade ในการสนับสนุนข้อมูลและการพัฒนาความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDG 14 ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO ของประเทศไทย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

## **๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง**

IOC WESTPAC มีกำหนดการประชุม The Thirteenth Intergovernmental Session of the IOC Sub-Commission for the Western Pacific ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนต่อไป

#### **๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

๔.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้หารือกับสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC และเห็นควรที่จะเสนอชื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีข้อเสนอบนพื้นฐานแนวคิดในการขยายกรอบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการดำเนินงานสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งขึ้น โดยโครงสร้างบุคลากร และงบประมาณของสำนักงาน DCO จะใช้สถานที่ ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่มีอยู่ของสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ข้อเสนอของประเทศไทยบนพื้นฐานแนวคิดในการขยายกรอบการดำเนินงานที่มีอยู่ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทย ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ จะทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน DCO อีกหน้าที่หนึ่ง จึงไม่มีการขอเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม

๔.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๔.๒.๑ หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางขององค์การ/สำนักงานระดับระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาคในการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม หรือข้อริเริ่มใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่การพัฒนาหรือขยายกรอบความร่วมมือด้านสมุทรศาสตร์ในกรอบอื่นๆ ต่อไป

๔.๒.๒ หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO จะเป็นการสนับสนุนการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายประเทศไทย ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล รวมถึงสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความยั่งยืน เพื่อเป็นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) รวมถึงยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบอนุสัญญา พันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ CBD, CMS, IMO, UNCLOS, UNFCCC

๔.๒.๓ หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๓๐ การดำเนินงานของสำนักงาน DCO เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน UN Decade จะเป็นไปตามข้อเสนอแนวคิดของประเทศไทยในการขยายกรอบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ทั้งด้านที่ตั้งของสำนักงาน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงงบประมาณในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการฯ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

๔.๓ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

## **๕. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

๕.๑ กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาให้ความเห็น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนี้

๕.๑.๑ การเสนอชื่อไทยเพื่อเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไทยได้เป็นที่ตั้งของ DCO ที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกระดับภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC) เพื่อประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (UN Decade) ในการสนับสนุนข้อมูล และการพัฒนาความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ดังนั้น หากไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน DCO ก็จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางขององค์การ/สำนักงานระดับระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาค ในการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade รวมถึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุทรศาสตร์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม หรือข้อริเริ่มใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่การพัฒนาหรือขยายกรอบความร่วมมือด้านสมุทรศาสตร์ในกรอบอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย จึงไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย และผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

๕.๑.๒ IOC กำหนดว่าการคัดเลือกเจ้าภาพของสำนักงาน DCO ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของ IOC บนพื้นฐานของการแข่งขัน โดยคำนึงถึงข้อเสนอของแต่ละประเทศที่เสนอตัวเป็นที่ตั้ง DCO เป็นหลัก ดังนั้น การเสนอชื่อของไทยเพื่อเป็นที่ตั้งของ DCO จึงยังไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีใดๆ ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน DCO จะต้องมีการจัดทำความตกลงระหว่างไทยกับ IOC จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ความตกลงที่ตั้งของสำนักงาน (Seat Agreement) และ (๒) บันทึกความเข้าใจเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่ภาคี ตาม Annex II – Guidance on Establishment of Decade Coordination Offices ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายจะต้องพิจารณารายละเอียดและสาระสำคัญของความตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าว รวมทั้งประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๕.๑.๓ สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการขยายกรอบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านสมุทรศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (IOC Sub-Commission for the Western Pacific – IOC WESTPAC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่ของ DCO โดยให้ใช้สถานที่ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของ IOC WESTPAC ในการดำเนินการดังกล่าว นั้น โดยที่ไทยยังจะต้องจัดทำความตกลงทั้งสองฉบับกับ IOC ตามข้อ ๒ เพื่อจัดตั้ง DCO ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจพิจารณาประสานงานกับ IOC เพื่อขอรับร่างความตกลงจาก IOC เพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างบุคลากร งบประมาณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานภาพทางกฎหมาย เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ DCO พึงจะได้รับนั้น สอดรับกันกับโครงสร้างบุคลากร งบประมาณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานภาพทางกฎหมาย เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ IOC WESTPAC ที่ได้รับในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่า IOC WESTPAC จะสามารถรองรับภารกิจหน้าที่ของ DCO ตามที่ IOC กำหนดได้ในกรณีที่ไทยได้รับคัดเลือก

อนึ่ง...

อนึ่ง หาก DCO มีความประสงค์จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทย  
หน่วยงานเจ้าของเรื่องควรพิจารณาถึงความตกลงที่ระบุข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  
ให้อยู่ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม  
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอให้คณะกรรมการเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับ  
องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐในประเทศไทยพิจารณาต่อไป

**๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบต่อการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๘๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [icsd.dmcr@gmail.com](mailto:icsd.dmcr@gmail.com)